



**THƯ MỤC VỤ MÙA PHỤC SINH 2024  
CỦA ĐỨC GIÁM MỤC  
GIÁM QUẢN TÔNG TÒA GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG**

Huế, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**Kính gửi: Quý Linh mục, Phó tế, Tu sĩ, Chứng sinh  
Quý Chức việc và Cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.**

Quý Cha và quý anh chị em trong gia đình Giáo phận thân mến,

Sau hành trình 40 ngày chay thánh, một thời gian sám hối và hoán cải cần thiết để “*Thiên Chúa dẫn chúng ta qua sa mạc đến tự do*”, giờ đây, cùng với Hội Thánh hoàn vũ, chúng ta hân hoan cất cao lời ca tụng “Alleluia! Alleluia! Chúa đã Phục Sinh”. Niềm hy vọng được thực sự giải thoát khỏi những bất an đè nặng tâm trí, chung hưởng niềm vui được sống tín thành và dự phần ân phúc sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa toàn năng đã thực sự trở thành hiện thực cho chúng ta trong màu nhiệm Phục Sinh của Chúa Kitô, Đấng đã vì tình yêu mà “hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”; vì thế, “Thiên Chúa đã siêu tôn Người, và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (x. Pl 2,6-11).

Trong suốt thời gian chay tịnh vừa qua, cùng với sự hy sinh hãm mình, cố gắng, nỗ lực tham dự các cử hành phụng tự, thực thi các công việc đạo đức và bác ái, chắc hẳn mỗi người tín hữu chúng ta đã nhận thức rõ tình trạng hèn yếu, mong manh của phận người trước sự tấn công của sự dữ và những khuynh hướng bản năng ích kỷ của chúng ta. Giờ này, với ơn Phục Sinh, chúng ta hãy làm mới lại đức tin, lòng cậy trông và tình yêu mến của chúng ta dành cho Thiên Chúa, cho Hội Thánh và cho tha nhân. Xin ánh sáng và sức mạnh Phục Sinh của Chúa Kitô luôn ở với chúng ta, để nhờ chứng tá đời sống tốt lành giữa đời, toàn thể cộng đồng dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng làm chứng và loan báo Tin Mừng Phục Sinh, cũng như những giá trị của đời sống vĩnh cửu cho con người thời đại hôm nay.

Cách riêng, trong Năm Thánh mừng bách chu niên xây dựng nhà thờ Chính Tòa Giáo phận, chúng ta được mời gọi sống tinh thần hiệp hành, cùng nhau hành hương về nhà thờ Chính Tòa theo đơn vị Giáo xứ, Giáo họ hay đoàn thể của mình, để đón nhận ân phúc mà Thiên Chúa, qua Mẹ Hội Thánh, đã thương ban cho chúng ta. Đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta tập sống chiều kích hiệp thông và tham gia trong Hội Thánh.

Kính chúc quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chứng sinh, quý Chức việc và toàn thể anh chị em trong cộng đồng dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng luôn thấm đẫm niềm tin yêu, hy vọng và ân phúc của Chúa Kitô Phục Sinh. Chúng ta cũng thành tâm hiệp ý cầu xin cho Giáo phận được thăng tiến trong tinh thần hiệp nhất, cùng sống đức tin và loan báo Tin Mừng nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu và Chân Phước Anrê Phú Yên.

***Trong niềm tin yêu Chúa Kitô Phục Sinh, alleluia, alleluia!***

Trân trọng



**+ Giuse Đặng Đức Ngân**

**Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Huế  
Giám quản Tông Tòa Giáo phận Đà Nẵng**